



## วาระที่ 3.1

### มติและสาระสำคัญจากการประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 – ครั้งที่ 5/2565

นำเสนอในการประชุม อคม. เขต 5 ราชบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1

## เรื่องจากวาระ ประธานแจ้งที่ประชุม



1

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ การเพิ่มทางเลือก การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตทางช่องท้อง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของทางเลือก เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงสาธารณสุข และ สปสข.จะร่วมกันดูแลผู้ป่วย ให้เข้าถึงการรักษา โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทา ความเดือนร้อนของผู้ป่วย และ รณรงค์ให้ประชาชนรักษา สุขภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิต และการ บริโภคที่ไม่ทำให้เกิดโรค

การติดตามผลการดำเนินงานในหลายพื้นที่ พบว่า หน่วย บริการและบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการเต็มที่ ผู้ป่วยได้ ฟังพอใจ เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และฝากคำ ขอบคุณมายังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงนับเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่า ทั้งนี้ ขอให้ สปสข.และ กระทรวงสาธารณสุข ประสานการ ทำงานร่วมกัน เน้นสื่อสารความรู้ให้ประชาชนเพื่อปรับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดำรงชีวิต ให้ห่างไกล จากโรคไต และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ



2

## เรื่องจากวาระ เพื่อพิจารณา



2

### มาตรการป้องกันและชะลอจำนวน ผู้ป่วยโรคไตรายใหม่

#### ความเป็นมา

สืบเนื่องจากนโยบาย “ทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่” ที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน รวมถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 มอบ สปสช. ดำเนินการและจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดระบบดูแลโรคไตทั้งระบบ ตั้งแต่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การทบทวนเกณฑ์การเข้าสู่การรักษาการบำบัดทดแทนไต รวมทั้งการสนับสนุนแรงจูงใจ มาตรการป้องกันและชะลอจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่

คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พิจารณาประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

#### มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ สปสช. ดำเนินการเต็มที่ เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่”
- มอบ สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่าย ภายในพฤษภาคม 2565
- มอบ สปสช. ประสานกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามข้อ 2



3

## เรื่องจากวาระ เพื่อพิจารณา

3

### ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองขับถ่าย

#### ความเป็นมา

รพ.ก.สธ. เห็นชอบข้อเสนอของกรมอนามัย ให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ประกอบกับสภาพพัฒนาฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ ครม. ว่า “ค่าบริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ครอบคลุมทุกวัยและทุกสิทธิ อาจส่งผลกระทบต่อภาระการคลังในอนาคต ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดสรรงบประมาณ” สปสช. จึงจัดทำข้อเสนอสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองขับถ่าย คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พิจารณาประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

#### การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา

ผลการศึกษาคู่มือค่าปี 2553 โดย HITAP

# หากสนับสนุนวันละ 3 ชิ้นต่อคน (ราคาชิ้นละ 20.06 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น) จะช่วยประหยัดรายจ่ายครัวเรือนประมาณ 21,664 บาทต่อปี

# ผู้มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมฯ หรือแผ่นรองขับ มักเป็นผู้พิการ ผู้มีปัญหการขับถ่าย ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพ ภาครัฐควรบรรจุการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส



4

## เรื่องจากวาระ เพื่อพิจารณา

3

ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการซับถ่าย

(ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชย

๑ หลักเกณฑ์

1. สำหรับคนไทยทุกคน ที่ติดบ้าน ติดเตียง กลืนอาหารหรือปัสสาวะไม่ได้ และมีค่า ADL ระหว่าง 0-6 หรือ ตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan)
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) จัดสรรค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ
3. หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ตามวงเงินที่คาดว่าจะใช้ (เป้าหมาย x ปริมาณผ้าอ้อมที่ใช้เฉลี่ย 3 ชิ้น/วัน x จำนวนวัน x ราคากลางต่อชิ้น)
4. อัตราราคากลางและจำนวนที่ใช้ต่อวัน เป็นไปตามที่ สปสข. กำหนดภายใต้คำแนะนำของกรมอนามัย กสธ.

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการซับถ่ายในกลุ่มเป้าหมาย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2565
2. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยฯ จากงบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด) ที่คงเหลือและไม่มีแผนการใช้จ่าย
3. เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก และการพิจารณาขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่ไม่สามารถกลืนปัสสาวะออกจากร่างกายได้ รวมถึงประเด็นการบริหารจัดการด้วยการจัดซื้อรวมหรือการต่อรองราคาในระดับประเทศ เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

